

Số: 64 /TB-SGTVT

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022**

Ngày 14/4/2022, tại Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trần Thanh Dũng đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022, thành phần dự họp gồm có: Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó phòng Sở; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. Sau khi nghe phòng Kế hoạch - Tài chính Sở trình bày dự thảo báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo các nội dung trọng tâm, chủ yếu như sau:

Trong Quý I năm 2022, lãnh đạo Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải giao trên lĩnh vực quản lý nhà nước về đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải và an toàn giao thông với các nội dung chủ yếu sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành: Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch hoạt động của UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải.

Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cấp có thẩm quyền trên tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp phòng Quản lý giao thông, Ban QLBTĐB trong việc kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán 2022.

Chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư. Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Kiểm tra, khắc phục hư hỏng các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ ủy thác đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn thuận lợi dịp Lễ, Tết.

Chỉ đạo các đơn vị vận tải, bến xe phục vụ tốt công tác vận chuyển hành khách trong dịp Tết nguyên đán, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ hội Xuân sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Nhìn chung, các đơn vị vận

tải và các Bến xe trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bố trí đầy đủ phương tiện với chất lượng cao đáp ứng tốt, kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết nguyên đán.

Chỉ đạo các đơn vị vận tải, đơn vị quản lý bến xe khách, bến thủy nội địa, trạm dừng nghỉ, nơi xếp dỡ hàng hóa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải tương ứng với từng cấp độ dịch tại các địa phương.

2. Về công tác quy hoạch, kế hoạch: triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống Quốc lộ ủy thác năm 2022 theo quy định. Phối hợp với Cục Quản lý đường bộ III kiểm tra, đề xuất 02 danh mục bổ sung kế hoạch 2022 trên tuyến Quốc lộ 19C.

Tiếp tục thực hiện Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, Tuyến Quốc lộ 19 B (đoạn sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung) và các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021 – 2025.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, nghiệm thu thanh toán khối lượng, kịp thời giải ngân vốn các công trình được phân bổ năm 2020 chuyển sang năm 2021, kế hoạch vốn năm 2021 theo đúng quy định.

Thực hiện giao dự toán chi năm 2022 cho Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện.

Tham gia cùng đoàn công tác của Sở thỏa thuận với các địa phương trong tỉnh về hướng tuyến và công trình chính trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định.

Tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Phát triển mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Rà soát lại các công trình và cam kết giải ngân đối với các nguồn vốn được phân bổ trong năm 2022.

3. Về công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

Thực hiện công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên 03 đoạn tuyến quốc lộ dài 116,47 km và 11 tuyến tỉnh lộ dài 446,4 km và 02 tuyến đường: Quốc lộ 19 mới (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL.1) dài 17,418km và đường trục Khu kinh tế nội dài 18,5km. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đường tăng cường công tác quản lý các tuyến đường, sửa chữa kịp thời hư hỏng nhỏ phát sinh, hạn chế hư hỏng lớn, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: chỉ đạo rà soát, cập nhật dự toán công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ ủy thác kế hoạch 2022 theo quy định. Đối với Tuyến đường Quốc lộ 19, đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1 và Đường trục Khu kinh tế nội dài, đoạn

Km0+00 – Km18+500 (bao gồm quản lý và duy trì cây xanh): đã hoàn thành công tác đặt hàng quý I/2022, thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên 03 năm.

Công tác sửa chữa định kỳ:

+ Đối với quốc lộ ủy thác: tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 07/07 công trình thuộc kế hoạch 2021; đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đối với 06/06 công trình thuộc kế hoạch năm 2022;

+ Đối với các tuyến tỉnh lộ: tiếp tục triển khai thi công các công trình chuyển tiếp theo kế hoạch đề ra, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các công trình thuộc kế hoạch 2022.

Thực hiện cấp phép thi công 11 công trình thiết yếu trong phạm vi hành lang đường bộ; chấp thuận 06 hồ sơ thiết kế công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; cấp phép lưu hành xe quá khổ, quá tải 06 trường hợp.

4. Về công tác đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Phối hợp với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh, UBND các địa phương xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai thi công xây dựng các công trình giao thông trọng điểm một cách kịp thời, hiệu quả.

Đối với công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư:

- Các công trình chuyển tiếp:

+ Triển khai thi công xây dựng các công trình theo kế hoạch đề ra đối với Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối QL.1, giai đoạn 2021 – 2025.

+ Dự án Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long, huyện Tây Sơn và Khắc phục sửa chữa, đảm bảo đi lại tuyến đường Canh Thuận – Canh Liên, huyện Vân Canh: đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình; nhà thầu đáp ứng trung hoàn hiện hồ sơ hoàn công để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định.

- Các công trình chuẩn bị đầu tư:

+ Nâng cấp tuyến đường từ Bảo Tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh; Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn qua xã Phước Hòa, Phước Hưng thuộc địa bàn huyện Tuy Phước: trình phê duyệt KHLCNT các gói thầu để tổ chức đấu thầu theo quy định.

+ Sửa chữa, thăm tăng cường mặt đường tuyến Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì - Mục Thịnh: đã ký kết hợp đồng với nhà thầu TVKS, lập TKBVTC-DT.

+ Sửa chữa, mở rộng cầu Phụ Ngọc; Nâng cao độ mặt đường tuyến ĐT.640 đoạn Km18+178 - Km19+231: đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu

thi công xây dựng đúng quy định.

+ Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ; Xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.637, đi qua thị trấn Vĩnh Thạnh: đã tổ chức triển khai thi công công trình theo kế hoạch đề ra.

- Phối hợp tốt với các địa phương trong phong trào phát triển hệ thống GTNT, góp phần đẩy nhanh phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

5. Về công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình giao thông: Thực hiện công tác thẩm định dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp. Trong quý I đã tiếp nhận tổng cộng 24 hồ sơ để thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, TKBVTC - dự toán.

Thực hiện công tác kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình giao thông theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh; thực hiện tiếp nhận kiểm tra công tác nghiệm thu 10 công trình.

6. Về công tác quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện:

- Trong quý, đã kiểm tra, cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải cho 14 đơn vị. Đến thời điểm hiện tại, tổng số lượng đơn vị được Sở cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là 879 đơn vị; thực hiện giải quyết cấp mới và cấp đổi phù hiệu cho 279 xe vận tải hàng hóa, 173 xe vận tải hành khách, giải quyết 9 hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định bằng xe ô tô.

Phối hợp với các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố liên quan đã mở lại hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô từ tỉnh Bình Định đi/đến các tỉnh, thành phố và ngược lại; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa.

Theo dõi, báo cáo tình hình và kết quả phục vụ vận chuyển hành khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo quy định. Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, số lượt vận chuyển giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2021, lượt hành khách giảm 63,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải, Văn bản số 1026/BGTVT-VT ngày 28/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn về tần suất và giãn cách chỗ trên phương tiện tại Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021; quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Chỉ đạo các bến xe có kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình của bến xe phù hợp với các quy định tương ứng với từng loại bến xe khách được quy định tại Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải nhằm đảm

bảo và duy trì tốt cơ sở vật chất của các bến xe, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các đơn vị vận tải đang hoạt động tại bến; đôn đốc các bến xe sử dụng phần mềm quản lý bến xe và truyền tải dữ liệu liên tục về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Yêu cầu các đơn vị vận tải rà soát, báo cáo điều kiện về người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Sở GTVT; liên hệ, làm việc với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng, đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, đến nay đã khai giảng 01 lớp học trực tuyến cho 45 học viên là những người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của các doanh nghiệp tại Bình Định.

Triển khai Văn bản số 894/UBND-KT ngày 24/02/2022 về việc tuyên truyền việc dán thẻ thu phí theo hình thức điện tử không dừng; ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 1984/BGTVT-ĐTCT ngày 02/3/2022 về việc triển khai Công điện số 155/CD-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai dán thẻ định danh dịch vụ thu phí điện tử không dừng, tuyên truyền các đơn vị vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thực hiện việc dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện ô tô và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử tự động không dừng; chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử tự động không dừng trong việc triển khai thực hiện việc dán thẻ định danh cho các phương tiện và tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 01/6/2022.

Rà soát, báo cáo tuyến vận tải hành khách liên tỉnh và góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đề nghị bổ sung một số tuyến mới, tuyến đang khai thác vào Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để chấn chỉnh, xử lý các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, lái xe vi phạm các quy định.

Tổng lượng vận chuyển hành khách quý I/2022 đạt 7.236,6 nghìn hành khách, giảm 3,8%; luân chuyển ước đạt 712,3 triệu HK.km, giảm 4,5% so với cùng kỳ.

Tổng lượng vận chuyển hàng hóa quý I/2022 đạt 28.057,2 nghìn tấn, tăng 8,3%; luân chuyển ước đạt 1.145,6 triệu tấn.km, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Hàng hoá thông qua cảng biển tại địa phương trong quý I/2022 đạt 3.201,7 nghìn TTQ, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ công tác sát hạch lái xe nhằm nâng cao chất

lượng đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh; triển khai lắp đặt thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe; trang bị phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe theo quy định.

Tiếp tục phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp đổi GPLX ở cấp độ 3 để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Kết quả cấp, đổi Giấy phép lái xe (viết tắt GPLX): Trong quý: cấp đổi 2.019 GPLX các loại, cấp mới 3.438 Giấy phép lái xe ô tô và 3.898 Giấy phép lái xe mô tô; kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô cho 60 giáo viên.

- Chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm định và các biện pháp phòng chống tiêu cực theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, yêu cầu khôi phục nguyên trạng đối với các xe coi nói thủng hàng.

Kết quả cấp mới Đăng ký xe máy chuyên dùng và thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ: kiểm tra cấp mới 20 đăng ký mới xe máy chuyên dùng; thẩm định 20 hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ; cấp mới 05 đăng ký cho phương tiện thủy nội địa.

Kết quả kiểm định phương tiện: đã thực hiện kiểm định 14.364 lượt phương tiện, trong đó: 12.783 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn kiểm định, tỷ lệ khoảng 89%.

#### 7. Về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

03 tháng đầu năm 2022 từ 15/12/2021 - 14/03/2022, toàn tỉnh xảy ra 31 vụ TNGT đường bộ, làm 29 người chết, 26 người bị thương, so với 03 tháng cùng kỳ năm 2021, giảm 11 vụ (-26,2%), tăng 01 người chết (+3,6%), giảm 06 người bị thương (-18,8%).

Trong quý, Thanh tra Sở phối hợp Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý kết quả lập biên bản vi phạm hành chính 04 trường hợp, phạt tiền 77,5 triệu đồng vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh và các tuyến Quốc lộ ủy thác do Sở GTVT quản lý.

Thực hiện kiểm tra TTATGT, lập biên bản 150 trường hợp vi phạm, xử phạt 301,9 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 02 tháng 01 trường

hợp; tước phù hiệu chạy xe 02 tháng 01 trường hợp.

Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, phối hợp cùng chính quyền các địa phương có hoạt động đường thủy nội địa, Cảnh sát Đường thủy tuyên truyền các chủ phương tiện, người lái các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, các quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện và điều kiện của người điều khiển phương tiện, yêu cầu các chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, an toàn cháy nổ trên phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là trong dịp Lễ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.

8. Về công tác cải cách hành chính: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GTVT đúng thời gian quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đăng ký danh mục TTHC thực hiện rà soát, đánh giá năm 2022 gửi Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá năm 2022 theo quy định.

Ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch cải cách hành chính Sở GTVT giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch truyền thông công tác CCHC năm 2022; Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022; Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022; Kế hoạch văn thư, lưu trữ 2022.

Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy trình nội bộ danh mục TTHC trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GTVT theo Quyết định số 155/QĐ-BGTVT ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại về kết quả chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 của UBND tỉnh đối với Sở GTVT và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2022 của Sở đã ban hành; Báo cáo công tác CCHC quý I/2022; công tác KSTTHC quý I/2022.

9. Về công tác tổ chức, cán bộ: Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở GTVT năm 2022; Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022; Danh sách công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch công chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2022; Danh sách cán bộ đối tượng 3 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2022; Danh sách công chức Sở GTVT làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2022; Danh sách công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2022.

Dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải gửi lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị

tham gia góp ý.

10. Về các mặt công tác khác: tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Sở, đơn vị theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh, Sở Y tế và Sở Giao thông vận tải.

Triển khai họp Hội đồng lương Sở để thẩm định, quyết định và đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề cho công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và thanh tra viên.

Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Sở GTVT năm 2022.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2022, vẫn còn một số tồn tại: sự phối hợp với các địa phương trong công tác thực hiện GPMB, tái định cư đối với các công trình do Sở làm chủ đầu tư chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án và giải ngân kế hoạch vốn được giao; tiến độ hoàn thiện hiện trường, nghiệm thu bàn giao các công trình hoàn thành còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động toàn Sở và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên theo Kế hoạch công tác năm 2022, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

### **1. Văn phòng Sở**

- Khẩn trương tiếp tục tham mưu, đề xuất điều chỉnh Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT theo quy định mới và đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ biên chế công chức từng phòng thuộc Sở, tham mưu lãnh đạo Sở điều chuyển, bổ sung cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng.

- Phối hợp phòng Kế hoạch-Tài chính, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở hoàn thiện các văn bản đã được thông qua tại Hội nghị Công chức và người lao động Sở GTVT năm 2022.

- Tiếp tục tăng cường nhân lực của Văn phòng Sở cùng với nhân viên bảo vệ kiểm soát chặt chẽ người ra, vào cơ quan tuân thủ thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cổng ra, vào cơ quan Sở khi công chức, người lao động Sở đến cơ quan làm việc và khách đến liên hệ công tác tại Sở

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

### **2. Phòng Kế hoạch - Tài chính**



- Khẩn trương tham mưu lãnh đạo Sở ký kết hợp đồng các công trình theo quy định.

- Phối hợp Ban QLBTĐB lập kế hoạch chi tiết giải ngân theo các mốc thời gian theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại buổi làm việc với lãnh đạo, công chức phòng Kế hoạch - Tài chính ngày 25/02/2022 của Giám đốc Sở (Thông báo số 36/TB-SGTVT ngày 01/3/2022).

- Tiếp tục phối hợp với Ban QLDA 6, Ban QLDA Giao thông tỉnh để hoàn tất các thủ tục giải ngân, thanh toán sau khi có kết quả xác minh các chỉ số theo quy định của dự án LRAMP.

- Phối hợp Ban QLBTĐB khẩn trương thực hiện giải trình quyết toán dự án hoàn thành với Cục Quản lý đường bộ 3; thực hiện quyết toán nguồn vốn năm 2021 với Tổng cục ĐBVN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

### **3. Thanh tra Sở**

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác quản lý khai thác tại các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp phòng Quản lý vận tải và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra toàn diện, xử lý nghiêm về hoạt động vận tải đường thủy nội địa.

- Tham mưu kiện toàn Đội Thanh tra Hành chính-Tổng hợp.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển quá khổ, quá tải, vận chuyển hàng dăm rơi vãi, đặc biệt các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

### **4. Phòng Quản lý vận tải**

- Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

- Nghiên cứu, xem xét kiến nghị của Trung tâm Đào tạo về test nhanh COVID trước mỗi kỳ sát hạch lái xe đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

- Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác cấp đổi Giấy phép lái xe mức độ 4. Nghiên cứu, đề xuất cấp Giấy phép lái xe sau 03 ngày khi có kết quả sát hạch lái xe.

- Phối hợp Thanh tra Sở, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các thiết bị giám sát hành trình của phương tiện theo Kế hoạch và kiểm tra, xử lý các vi phạm tại các bến xe, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe, trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

## **5. Phòng Quản lý giao thông**

- Nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác thẩm định, kiểm tra hồ sơ hoàn công; điều hành, phân công công việc của phòng phải linh hoạt, hiệu quả cao.

- Chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở xử lý, khắc phục những tồn tại không còn phù hợp hệ thống báo hiệu đường bộ, xây dựng mốc lộ giới theo quy hoạch được duyệt để quản lý, điều chỉnh định mức sử dụng xi măng trong công tác bê tông hóa đường GTNT bổ sung hỗ trợ BTN đường GTNT.

- Thực hiện nghiêm việc thẩm định các công trình do Sở GTVT làm Chủ đầu tư đảm bảo tiến độ theo quy định về Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban Sở.

- Phối hợp Ban QLBTĐB tham mưu tăng cường công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đúng quy định.

- Tiếp tục tham mưu đề xuất, phối hợp với các địa phương trong công tác GPMB và tái định cư thực hiện dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công đảm bảo kế hoạch đề ra.

## **6. Ban Quản lý bảo trì đường bộ**

- Kiểm tra, khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý điều hành các dự án bị chậm so với Kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo, tham mưu xử lý vi phạm hợp đồng đối với các chủ thể là nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế.

- Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh tình hình tiến độ thực hiện các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư theo Văn bản số 1603/UBND-KT ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư (nêu rõ những nội dung nào không đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nguyên nhân và đề xuất).

- Hoàn thiện các thủ tục ĐTXD các dự án Sửa chữa, tăng cường mặt đường tuyến QL.19C, đoạn từ Diêu Trì-Mục Thịnh; Nâng cao độ mặt đường tuyến ĐT.640 đoạn Km18+178 – Km19+231...để khởi công xây dựng công trình trong tháng 5/2022. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Phối hợp phòng Kế hoạch-Tài chính lập kế hoạch chi tiết giải ngân theo các mốc thời gian theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại buổi làm việc với lãnh đạo, viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ ngày 23/02/2022 (Thông báo số 33/TB-SGTVT ngày 28/02/2022).

- Khẩn trương kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Ban theo đúng quy định.

- Khẩn trương trình hồ sơ thiết kế, điều chỉnh bổ sung các dự án theo quy định; thi công hoàn thành hiện trường công trình, hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao các công trình chuyển tiếp dứt điểm trước 30/4/2022. Nghiệm thu bàn giao các công trình thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến Quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021-2025, 10/14 danh mục hoàn thành trước 30/4/2022 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo Sở.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, lãnh đạo Sở.

### **7. Văn phòng Ban An toàn giao thông**

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Khẩn trương tổ chức thực hiện xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại nút giao thông Đống Đa - Hoa Lư, thành phố Quy Nhơn.

- Tăng cường phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý an toàn giao thông đường thủy nội địa; các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, các nút giao đặc biệt phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để đề xuất xử lý khắc phục theo quy định.

### **8. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ (Trung tâm Đăng kiểm) và Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải (Trung tâm Đào tạo)**

- Triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng công trình, sớm di dời Trung tâm về vị trí mới theo đúng quy định.

- Trung tâm Đăng kiểm phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian hoàn thành dự án Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định tại Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe, công tác đăng kiểm theo đúng quy định gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các Trưởng phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đvsn trực thuộc Sở;
- Văn phòng Ban ATGT;
- Trang web Sở GTVT;
- Lưu: VT, VP Sở.

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phan Hùng Vinh**